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เลย – เมื่อเดือนที่ผานมา ผนังกําแพงบริเวณขอบบอกากแรของเหมืองทองคําที่ตัง้อยูในพื้นที่นาหนองบง จังหวัด

เลย ไดเกิดการพังทลายขึ้นถึง 3 ครัง้ บอแหงน้ีใชสําหรับกักเก็บน้ําทิง้ที่ละลายทองซึ่งไดมาจากแรและในน้ํามีสาร

ไซยาไนดปนเป้ือนอยูมาก รวมทัง้สารเคมีตางๆ ที่ใชในกระบวนการสกัด ชาวบานที่อาศัยอยูในหมูบานใกลกับเหมือง

ของบริษทัทุงคําเพียง 1 กิโลเมตรไดทําเรื่องรองเรียนถึงผลกระทบที่พวกเขาหวาดกลัวและทําการตอสูตลอดมาเพื่อ

ใหมีการปิดเหมือง

ชาวบานรวมตัวกันกอตัง้กลุมคนรักบานเกิด ทัง้น้ีประกอบดวยชาวบานที่ตอสูใหมีการปิดเหมืองตัง้แตปี 2549

เพื่อตองการลดสารพิษที่เป็นบอเกิดของสารปนเป้ือนในน้ําและในอาหาร ตัง้แตที่มีเหมืองแรเกิดขึ้น ชาวบาน

ก็ไดรับผลกระทบที่ขึ้นจากการปฏิบัติงานของเหมืองแร – ขอบคุณภาพจากประชาไท

ชาวบานรวมตัวกันกอตัง้กลุมคนรักบานเกิด ทัง้น้ีประกอบดวยชาวบานที่ตอสูใหมีการปิดเหมืองตัง้แตปี 2549 เพื่อ
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ตองการลดสารพิษที่เป็นบอเกิดของสารปนเป้ือนในน้ําและในอาหาร ตัง้แตที่มีเหมืองแรเกิดขึ้น ชาวบานก็ไดรับผลก

ระทบที่ขึ้นจากการปฏิบัติงานของเหมืองแร คือ ผลผลิตในการเก็บเกี่ยวทางการเกษตรลดลง ชาวบานเป็นผดผื่นบน

ผิวหนัง และมีการตรวจพบปริมาณไซยาไนดและสารหนูในระดับสูงในเลือด ซึ่งชาวบานคาดวาเหตุการณเหลาน้ี

เกี่ยวของกับสารปนเป้ือนที่มาจา กการปฎิบัติการของเหมืองแร ดังนัน้รอยรัว่ของบอกากแรที่มีสารเคมีอันตรายอยู

มากมายจึงสรางความกังวล ใหกับชาวบานมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม บอกักเก็บน้ําไซยาไนดพังทลายถึง 2 ครัง้ จากขอมูลของแกนนํากลุมคนรักบานเกิดบอกเลาวา

“พวก เราพบวา น้ําจากบอซึมออกมาและไหลไปยังพื้นที่การเกษตรที่ปลูกถัว่ฝักยาวไว ชาวนาไมสามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตไดเพราะน้ําจากบออยูในนา เราไมรูวาน้ําที่รัว่ออกมานัน้อันตรายหรือไม”

หลัง จากที่สมาชิกกลุมคนรักบานเกิดพบการรัว่ซึมของบอน้ํา ชาวบานก็เป็นคนกลุมแรกที่ไดแจงเรื่องการไหลซึม

ของบอกากแรไปทางหนวย งานรัฐใหทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ทัง้รายงานเรื่องน้ีไปยังหนวยงานอุตสาหกรรมจังหวัด

(PIO) และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (DPIM) จากนัน้จึงติดตอไปยังองคการบริหารสวนตําบล

(TAO) เพื่อใหมาสํารวจพื้นที่

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม องคการบริหารสวนตําบล (TAO) ไดสงคณะกรรมการไปตรวจสอบบอที่แตกและตรวจสอบ

คุณภาพของน้ําที่ซึมไหลออกจากบอ องคการบริหารสวนตําบล (TAO) รายงานวา “บริษทัทุงคําไดยอมรับในเรื่องการ

พังทลายของบอน้ําและไดทําการซอมแซมความเสียหายของบอ”

อยางไรก็ตาม ชุมชนชาวบานยังคงไมเชื่อและไมไววางใจวาการรัว่ไหลของน้ําจะไมมีผลกระทบใดๆ

หน่ึง ในแกนนําของกลุมคนรักบานเกิดกลาววา “เป็นเรื่องจําเป็นอยางมากที่บริษทัตองเตือนชาวบาน เราไมสามารถ

รูไดเลยวาน้ําที่ซึมออกมาเป็นอันตรายหรือไม เพราะยังไมมีการตรวจสอบ แตเราก็กลัวผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น”

หลังจากไดทราบการรายงานของชาวบาน ทาง DPIM ก็ได ประกาศแจงไปยังบริษทัเพื่อใหทําการหยุดการปฏิบัติงาน

ของเหมืองจนกวาจะมี การแกไขปัญหา บริษทัไดขออุทธรณตอหนวยงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อเรียกรองถึง

แนวทางการ ทํางานที่สามารถยอมรับรวมกันได ตามพระราชบัญญัติเหมือง มาตราที่ 58 นอกจากน้ี ทางบริษทัมี

ความจําเป็นตองดําเนินการทําเหมืองตอ เพื่อจะผลิตหินชนิดพิเศษมาซอมแซมสวนแตก ปัจจุบัน บริษทัเหมืองแรก็

ยังคงดําเนินการตอโดยใหสัญญากับภาครัฐวาบริษทัจะปฏิบัติงานโดยทําการป องกันในสวนของผนังบอกักเก็บดวย

การรัว่ไหลของบอน้ําที่เกิดขึ้นถือเป็นสิ่งสําคัญตอกลุมคนรักบานเกิดเพราะบริษทัทุงคําจะจัดการประชุมสาธารณะ ใน

วันที่ 22 ของเดือนน้ี การจัดการประชุมน้ีไดมีการเลื่อนมา 4 ครัง้แลวเพราะกระประทวงของกลุมชาวบาน ซึ่งการ

ประชุมน้ีเป็นขัน้ตอนอยางหน่ึงในกระบวนการรับสัมปทานเพื่อเปิด เหมืองแหงใหม ณ บริเวณพื้นที่ใกลเคียงกับ

เหมืองที่สรางมากอนแลว สมาชิกกลุมคนรักบานเกิดหวังวาขาวของบอแรที่แตกและมีน้ําไหลซึมจะเป็น ปัจจัยสําคัญ

ตอการปิดเหมืองปัจจุบัน และหยุดสัมปทานเหมืองที่จะถูกสรางใหมเร็วๆ น้ี



บริษทั ทุงคําซึ่งตกอยูในประเด็นรอนแรงเกี่ยวกับผูถือหุนและตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทยในเรื่องการจัดการ

ทางการเงินอยางมีพิรุธตัง้แตในปีที่ผานมา ก็เหมือนวาขณะน้ียิ่งนาเป็นหวงกวาเดิม


